



รูปแบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำตาม - องค์ประกอบข้อมูลที่ใช้พิจารณาและรูปแบบสำหรับการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบข้อมูล	วัตถุประสงค์	ข้อมูลที่จำเป็น / ข้อมูลเพิ่มเติม	รูปแบบข้อมูล/ รหัสสำหรับชุดข้อมูล NMFS ใน ACE ที่ถูกนำเสนอ
<p>ส่วนที่ 1 – สามารถใช้ได้กับทั้งสัตว์น้ำที่จับจากการทำประมง (Wild-capture) และการเพาะเลี้ยง (Aquaculture)</p>			
<p>ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ใช้ระบุที่มาของสัตว์น้ำที่จับ</p>	<p>ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารสำหรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือการจดทะเบียนทำเรือหลังการจับสัตว์น้ำหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจและได้รับอนุญาตให้รับผิดชอบในการดำเนินงานของการประมงหรือการเพาะสัตว์น้ำ</p> <p>เอกสารที่ระบุที่มาของการจับสัตว์น้ำต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่มาของสัตว์น้ำที่จับมา และสามารถเชื่อมโยงถึงการจับสัตว์น้ำและใบอนุญาตเฉพาะที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ รวมไปถึงรายละเอียดของกิจกรรมการจับปลาที่อาจรองรับโดยบันทึกข้อมูลอื่นๆ (รายงาน VMS, บันทึกการรายงานของเรือ รายงานการสังเกตการณ์ ใบรับสินค้าของผู้แปรรูป ฯลฯ)</p> <p>การตรวจสอบความถูกต้องของการอนุญาตการประมง และบันทึกต่างๆ ที่สนับสนุนใบรับรองการทำประมงช่วยให้สามารถประเมินการได้มาซึ่งสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้</p>	<p>ข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>เนื่องจากไม่สามารถรู้รูปแบบของตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ถูกใช้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ จึงต้องใช้ข้อความในรูปแบบอิสระ</p> <p>ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจไม่ได้กำหนดตัวชี้บ่งหรือหมายเลขเฉพาะให้กับสัตว์น้ำที่จับได้ทุกเที่ยวเรือหรือกำหนดหมายเลขให้กับทุกบันทึกของที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้ในใบรับรอง โดยเฉพาะ</p> <p>ในกรณีของการจัดส่งสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ำที่จับจากการทำประมงพื้นบ้าน/ประมงขนาดเล็กด้วยเหตุนี้ที่จตุรบรรพ</p> <p>เมื่อเรือแต่ละลำจดทะเบียนทำการบันทึกที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้อย่างง่ายดายอาจมาจากการนำสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือขนาดเล็กหลาย ๆ ลำมารวมกัน</p>
<p>การทำประมง (Wild Harvest) หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Farm Raised)</p>	<p>ข้อมูลนี้จะช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถประเมินสภาพแวดล้อมของแหล่งที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถทราบว่าจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ สัตว์น้ำที่จับได้นั้น</p> <p>ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเราจะไม่เก็บข้อมูลของเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับจับสัตว์น้ำ</p>	<p>ข้อมูลที่จำเป็น</p>	<p>กล่องกาเครื่องหมายในแบบฟอร์มจะถูกแปลงเป็นรหัสสำหรับ ACE โดยรหัส "WC" (การทำประมง) หรือ "AQ" (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จะถูกใช้เพื่อระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์</p>

ส่วนที่ 2 – ใช้กับการดำเนินการทำประมง (Wild-capture)			
ธงสัญลักษณ์ของเรือ	ใช้ได้กับการประมง(Wild-capture)เท่านั้น เพื่อที่จะยืนยันว่าในช่วงเวลาที่มีการบันทึกการจับสัตว์น้ำเรือที่ใช้ได้รับอนุญาตถูกต้องรวมถึงเพื่อที่จะประเมินกฎระเบียบข้อบังคับ (ระดับชาติและ / หรือระดับภูมิภาค) มีความเกี่ยวข้องกับเรือในช่วงเวลาที่มีการทำประมง	ข้อมูลที่จำเป็น	รูปแบบข้อมูลรหัสประเทศจะเป็นแบบ 2 ตัวอักษรมาตรฐานของ ISO
ชื่อเรือประมง	ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินว่าเรือหรือโรงงานได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือไม่	ข้อมูลที่จำเป็น	ข้อความรูปแบบอิสระมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นี้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดชื่อเรือล่วงหน้าได้
ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือ(การลงทะเบียน การออกเอกสาร หรือหมายเลขใบอนุญาต	จำเป็นต้องระบุเพื่อประโยชน์ในการแยกแยะเรือและ – สามารถโยกกับการอนุญาตให้ทำประมงที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ	ข้อมูลเพิ่มเติม	เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อให้ความกระจ่างของการไต่มาของสัตว์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการพื้นที่การดำเนินการเพื่อการทำประมง ข้อมูลนี้ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจการในลงทะเบียนเรือ ถ้า กฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้มีการลงทะเบียนเรือ จะต้องต้องมีข้อมูลคำอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมตัวบ่งชี้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อความรูปแบบอิสระมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นี้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลทั้งหมดล่วงหน้าได้ ในกรณีที่เรือมีหมายเลข IMO ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ สามารถนำหน้าข้อความ "IMO "หรือ" OTH " นำหน้าตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือได้
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตให้สิทธิการทำประมง	จำเป็นสำหรับการยืนยันว่าหน่วยงานที่มีอำนาจใดให้ใบอนุญาต/ให้สิทธิสำหรับการทำประมงของเรือหรือให้ใบอนุญาตฟาร์มหรือสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว	ข้อมูลเพิ่มเติม	ในบางกรณี หน่วยงานที่มีอำนาจอาจไม่ได้บังคับให้แต่ละรายของเรือจับปลาหรือฟาร์มหรือสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำว่าต้องมีใบอนุญาต ทั้งนี้อาจใช้กันแพร่หลายในกรณีของสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่าในการประมง นอกจากนี้ยังอาจพบได้อย่างแพร่หลายในการทำประมงพื้นบ้าน/ประมงขนาดเล็ก ข้อความรูปแบบอิสระมีความจำเป็นเนื่องจากรูปแบบก

			<p>ารอนุญาตการทำประมง หรือการให้สิทธิ์อนุญาตสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้</p> <p>ถ้ากฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้ต้องมีใบอนุญาต จะต้องมามีข้อมูลคำอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมใบอนุญาตไม่มีผลบังคับใช้</p>
พื้นที่จับสัตว์น้ำ	<p>จำเป็นต้องแจ้งแหล่งการทำประมงที่มีการจับสัตว์น้ำเกิดขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตทางกฎหมายต่างประเทศและ /หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม / การดำเนินงานในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้น ถ้าองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) มีอำนาจในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับสายพันธุ์ตามที่ระบุไว้มาตรการต่างๆ ของ RFMO จะต้องเกี่ยวข้องกับเรือที่มีธงสัญชาติเรือของฝ่ายคู่สัญญาหรือผู้ร่วมดำเนินงาน</p>	ข้อมูลที่จำเป็น	<p>เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อให้ความกระจ่างของการไต่ถามของสัตว์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการพื้นที่การดำเนินการเพื่อการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p> <p>ข้อมูลนี้ควรสอดคล้องกับพื้นที่การรายงานของเขตพื้นที่การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานบริหารระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ถ้ากฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้ต้องมีการรายงานการจับปลา หรือไม่บังคับให้ระบุพื้นที่การจับ จะต้องมามีข้อมูลคำอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมพื้นที่จับสัตว์น้ำไม่มีผลบังคับใช้</p> <p>หรือประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถใช้รหัสพื้นที่การประมงตามข้อกำหนดของ FAO</p> <p>พร้อมกับบันทึกย่อเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภายในหรือนอกเหนือเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ของรัฐชายฝั่งทะเล (รหัสประเทศ ISO 2 ตัวอักษร)</p> <p>ข้อความรูปแบบอิสระจะมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากไม่สามารถระบุพื้นที่การทำประมงล่วงหน้าได้</p> <p>ในบางกรณีอาจสามารถใช้รายชื่อพื้นที่การทำประมงที่ที่กำหนดในRFMOได้</p> <p>สามารถใช้ "FAO" หรือ "OTH"</p> <p>นำหน้าข้อความที่ระบุพื้นที่ ตามด้วย "HS" หรือ "EZ" และข้อความอธิบายตามลำดับ</p>
เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง	<p>ใช้กับการประมง (wild harvest) เท่านั้น</p> <p>ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการประเมินว่าสัตว์น้ำที่จับได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่</p> <p>ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง</p>	ข้อมูลที่จำเป็น	<p>เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อให้ความกระจ่างของการไต่ถามของสัตว์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการพื้นที่การดำเนินการเพื่อการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p>

	<p>บางชนิดถูกห้ามใช้ หรือถูกจำกัดการใช้งานในบางช่วงเวลาหรือบางพื้นที่การประมง ในการทำประมงบางประเภท เรือจับปลาอาจได้รับอนุญาตให้จับปลาได้เฉพาะกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น</p>		<p>ข้อมูลนี้ควรสอดคล้องกับพื้นที่การรายงานของหน่วยงานบริหารระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ถ้ากฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้ต้องมีการรายงานเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง จะต้องมียุทธศาสตร์อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมงไม่มีผลบังคับใช้ หรือประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถระบุการใช้รหัสพื้นที่การประมงตามข้อกำหนดของ FAO ข้อความรูปแบบอิสระจะต้องใช้เนื่องจากไม่สามารถระบุเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมงล่วงหน้าได้ ในบางกรณีอาจมีการใช้รายชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมงที่กำหนดในRFMOได้ สามารถใช้ "FAO" หรือ "OTH" นำหน้าข้อความที่ระบุเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง ตามด้วย ข้อความอธิบาย</p>
<p>ส่วนที่ 3 – ใช้บังคับกับการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) เท่านั้น</p>			
<p>เขตท้องที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)</p>	<p>จำเป็นต้องระบุพื้นที่ที่ตั้งอยู่ของสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำหนดขอบเขตของกฎหมายต่างประเทศและ / หรือกฎระเบียบบังคับของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม / การดำเนินงานในเขตอำนาจศาลนั้น</p>	<p>ข้อมูลที่จำเป็น</p>	<p>เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อให้ความกระจ่างของการไต่สวนของสัตว์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการพื้นที่การดำเนินการเพื่อการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อมูลนี้ควรสอดคล้องกับพื้นที่การรายงานของเขตพื้นที่การ ปกครองท้องถิ่น ข้อความรูปแบบอิสระจะมีความจำเป็นต้องนำมาใช้เนื่องจากไม่สามารถระบุพื้นที่ที่มีใบอนุญาตทั้งหมดล่วงหน้าได้ อีกทางเลือกหนึ่ง สามารถใช้รหัสประเทศ ISO 2 ตัวอักษรได้</p>
<p>ใบอนุญาตสถานที่หรือการอนุมัติสถานที่</p>	<p>จำเป็นสำหรับการยืนยันว่าหน่วยงานที่มีอำนาจได้ออกใบอนุญาตให้กับสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว</p>	<p>ข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>ในบางกรณี หน่วยงานที่มีอำนาจอาจไม่ได้กำหนดว่าต้องมีการอนุมัติสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละแห่ง ทั้งนี้อาจพบได้อย่างแพร่หลายกับสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก ข้อความรูปแบบอิสระจะมีความจำเป็นต้องนำมาใช้เนื่องจากรูปแบบของใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ ถ้ากฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้ต้องมีใบอนุญาต จะต้องมียุทธศาสตร์อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไม</p>

			ใบอนุญาตสถานที่หรือการอนุมัติสถานที่ที่ไม่มีผลบังคับใช้
ชื่อและที่อยู่ของสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)	ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินว่าสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือไม่	ข้อมูลที่จำเป็น	ข้อความรูปแบบอิสระจึงมีความจำเป็นต้องนำมาใช้เนื่องจากชื่อทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้
ส่วนที่ 4 สามารถใช้ได้กับทั้งการดำเนินการของสัตว์น้ำที่จับจากการทำประมง (Wild-capture) และการเพาะเลี้ยง (Aquaculture)			
ชื่อของบริษัทผู้รับสัตว์น้ำที่จับได้ที่ท่าเรือหรือที่ฝั่งหรือขึ้นบก, ผู้แปรรูปหรือนิติบุคคลผู้ซื้อและข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึกการจำหน่ายสัตว์น้ำในการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายครั้งแรกเพื่อสนับสนุนวิธีการในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานแบบ "เข้าหนึ่งส่วน-กลับออกมาหนึ่งส่วน" ในหลายกรณี ตัวสำหรับการนำสัตว์น้ำขึ้นฝั่งหรือใบขนสินค้าจะถูกออกให้โดยผู้รับคนแรกและถูกส่งไปที่หน่วยงานที่มีอำนาจบริหารจัดการผ่านระบบการแจ้งรายงานของตัวแทนกระจายสินค้า ผู้ซื้อหรือผู้แปรรูปอาจได้รับใบอนุญาตและการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อที่บันทึกไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจสามารถใช้เพื่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายได้	ข้อมูลที่จำเป็น	ข้อความรูปแบบอิสระจึงจำเป็นในการจัดเก็บชื่อและที่อยู่ของบริษัทในรูปแบบหลากหลาย หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลอาจมีข้อกำหนดรูปแบบที่กำหนดไว้ โปรดทราบว่าผู้ซื้อระดับรายย่อยขนาดเล็กที่มีที่ตั้งในชายฝั่งระยะไกลอาจไม่มีข้อมูลติดต่อที่เป็นทางการหรือตามมาตรฐานได้
ชื่อของสถานประกอบการหรือเรือที่จอดเทียบท่าหรือขึ้นฝั่ง/ชื่อของสถานประกอบการที่ได้จัดส่งสัตว์น้ำที่จับไป	ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึกการจำหน่ายปลาในการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายครั้งแรกเพื่อสนับสนุนวิธีการในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานแบบ "เข้าหนึ่งส่วน-กลับออกมาหนึ่งส่วน" ในกรณีของการทำประมง การจับปลาอาจถูกขนส่งต่อผ่านเรือหรือในท่าเทียบเรือ (ขนส่งโดยตรงจากเรือที่จับไปยังเรือขนส่ง) หรืออาจถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย (ห้องเย็น) หรือผู้แปรรูป ในกรณีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง อาจถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย (ห้องเย็น) หรือผู้แปรรูป	ข้อมูลที่จำเป็น	ข้อความรูปแบบอิสระจึงจำเป็นในการจัดเก็บชื่อและที่อยู่ของบริษัทในรูปแบบหลากหลาย หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลอาจมีข้อกำหนดรูปแบบที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีการถ่ายโอนทางเรือ จะต้องมีการระบุชื่อและหมายเลขประจำตัวเรือ (หมายเลข IMO, หมายเลขธงที่ได้ลงทะเบียนสัญชาติไว้) ข้อความรูปแบบอิสระจะมีความจำเป็นต้องนำมาใช้เนื่องจากรูปแบบหมายเลขเรือทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้
วันที่ทำประมงหรือวันที่จับสัตว์น้ำ	ข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อความแม่นยำในการบอกถึงการจับสัตว์น้ำในแต่ละเหตุการณ์ และต้องมีใบรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตให้ทำประมง ในกรณีที่ท้องถิ่นๆ	ข้อมูลที่จำเป็น	องค์ประกอบข้อมูลนี้จะมีข้อกำหนดที่เป็นรูปแบบวันที่ให้ใช้วันที่นำสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง, วันที่เรือจอดเทียบท่า, หรือวันที่ขนถ่ายสัตว์น้ำออกมาเมื่อสิ้นสุดเที่ยวของกา

	<p>ไม่มีการบังคับให้ต้องมีใบรับรองการทำประมงหรือการจับปลาตามข้อกำหนด</p> <p>สามารถใช้วันที่ทำประมงหรือวันที่จับสัตว์น้ำพร้อมกับชื่อเรือ / สถานที่</p> <p>และสถานที่ตั้งเพื่อเป็นตัวชี้บ่งความเป็นเอกลักษณ์สำหรับกิจกรรมการทำประมงนั้นๆ ทั้งนี้วันที่ดังกล่าวโดยปกติจะเป็นวันที่ขึ้นฝั่งเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือที่จับได้หรือวันที่นำสัตว์น้ำออกจากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p>		<p>รทำประมง</p> <p>หรือวันที่ถ่ายเทสินค้าระหว่างเรือในทะเลหรือที่ท่าเรือ</p> <p>เป็นวันที่จับสัตว์น้ำจากการทำประมง (Wild-capture)</p>
ท่าเรือหรือสถานที่จัดส่งสินค้า	<p>ข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อความแม่นยำในการบอกถึงการจับสัตว์น้ำในแต่ละเหตุการณ์</p> <p>และต้องมีใบรับรองที่มีการออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตให้ทำประมง</p> <p>ในกรณีที่ท้องถิ่นนั้นๆ ไม่มีการบังคับให้ต้องมีใบรับรองการทำประมงหรือการจับปลาตามข้อกำหนด</p> <p>สามารถใช้วันที่ทำประมงหรือวันที่จับสัตว์น้ำพร้อมกับชื่อเรือ / สถานที่</p> <p>และสถานที่ตั้งเพื่อเป็นตัวชี้บ่งความเป็นเอกลักษณ์สำหรับจับสัตว์น้ำในเหตุการณ์นั้นๆ</p>	ข้อมูลที่จำเป็น	<p>ข้อความรูปแบบอิสระมีความจำเป็นเนื่องจากท่าจอดเรือหรือสถานที่จัดส่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้</p>
ชื่อสายพันธุ์และรหัส ASFIS	<p>ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการพิจารณาว่าการจัดส่งสินค้าเข้านั้นมีสัตว์น้ำสายพันธุ์เฉพาะที่จะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่จุดนำเข้าสำหรับการพาณิชย์หรือการค้าหรือไม่</p> <p>รหัส HTSUS</p> <p>ที่ใช้ในการนำเข้าอาจไม่เจาะจงมากพอที่จะสืบหาสายพันธุ์เฉพาะแต่ละชนิดได้</p>	ข้อมูลที่จำเป็น	<p>รูปแบบอาจเป็นข้อความรูปแบบอิสระเพื่อได้รับข้อมูลชื่อสามัญในท้องถิ่น หรือชื่อภาษาละติน (ตระกูลและวงศ์) รหัสตัวอักษร 2 หลักของ ASFIS จะถูกเพิ่มเข้าโดยขึ้นอยู่กับชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ให้มา หรือการสนธิกับชื่อสามัญในท้องถิ่น</p> <p>ระบบการออกรหัสตัวอักษร 2 หลักของ ASFIS อาจไม่เป็นที่รู้จักของชาวประมงท้องถิ่นและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p> <p>ดังนั้นควรให้ผู้ส่งตัวอย่างที่ทำเทียบเรือหรือพนักงานของโรงงานแปรรูประบุเพิ่มเข้าไป</p>
น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่จุดจอดเทียบเรือ/จุดทำประมง	<p>น้ำหนักเป็นข้อมูลจำเป็นในการคำนวณปริมาณการจับได้ดั้งเดิมของสัตว์น้ำที่จับได้ก่อนขนถ่ายออก, น้ำหนักของสัตว์น้ำที่ถูกส่งมอบและน้ำหนักของสัตว์น้ำที่ถูกรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ</p> <p>หากไม่มีข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว ก็จะไม่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎของ IUU จากผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดได้</p> <p>เนื่องจากจะไม่มีข้อมูลของระดับบนของข้อมูลก็</p>	ข้อมูลที่จำเป็น	<p>ต้องรายงานทั้งค่าตัวเลขและหน่วยการวัด เป็น "ปอนด์" หรือ "กิโลกรัม"</p>

	<p>กรรมที่เกิดขึ้นกับการประมง และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกโยงเข้ากับกิจกรรมการประมงที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวในภายหลังได้เมื่อนำเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน</p>		
<p>รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จัดจอตเทียบเรือ</p>	<p>รูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นในการประเมินน้ำหนักดั้งเดิมโดยรวมของของสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละเที่ยวเรือของการประมงหรือแต่ละครั้งของการจับสัตว์น้ำจากโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเมื่อผลิตภัณฑ์ที่จับได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการประมง หรือ โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำถูกแปรรูปบนเรือหรือที่โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนที่จะถูกขนถ่ายออก และถูกจัดส่ง</p> <p>หากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนถูกแปรรูปในทะเลหรือที่โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อมูลน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลเส้นฐานของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จับได้เพื่อนำไปใช้ประเมินผลปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งรายงานออกมาเมื่อผ่านในห่วงโซ่อุปทานต่อไป</p> <p>ค่าทั้งสองแบบเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการป้องกันการนำสินค้าแทรกเข้ามารวมกับผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด IUU หลังจากจอตเทียบเรือครั้งแรก ปริมาณการจับได้ที่เป็นเส้นฐานได้มาจากน้ำหนักรวมที่จัดจอตเทียบเรือทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการแปรรูปจะทำให้น้ำหนักลดลง หากน้ำหนักรวมที่แจ้งรายงานที่จัดจอตเทียบเรือแสดงถึงปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป แต่ไม่ลงบันทึกว่าเป็นน้ำหนักรวมก่อนแปรรูป ก็จะมีความเป็นไปได้ของการผูกโยงผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด IUU</p> <p>ต้นกำเนิดกับกิจกรรมการประมงที่ได้รับอนุญาตซึ่งรายงานไว้ในใบรับรองการจับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว และจะเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานต่อไป</p>	<p>ข้อมูลที่จำเป็น</p>	<p>มีความจำเป็นที่จะต้องทราบประเภทของการแปรรูปที่เกิดขึ้นบนเรือ หรือในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น เอาส่วนหัวและลำไส้ออก) หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปเพื่อที่จะประเมินความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักดั้งเดิมของสัตว์น้ำทั้งตัวที่ได้จากการจับในแต่ละครั้งและน้ำหนักที่ผ่านการแปรรูปแล้ว (อัตราการแปรรูป) อาจสร้างชุดรหัสมาตรฐานขึ้นมาใช้ (เช่น ผลิตภัณฑ์ทั้งตัว = RND, ไม่มีหัวและลำไส้ = H & G, ไม่มีเหงือก และ ลำไส้ = G & G, รูปแบบอื่นๆ = OTH)</p>

รูปแบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ - สัตว์น้ำที่จับได้และการนำสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง/ การรับสัตว์น้ำที่จับได้		
(1) ตัวอย่างข้อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ใช้ระบุที่มาของสัตว์น้ำที่จับ*		() การทำประมง (กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2) () การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ (กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3)
(2) กรอกข้อมูลในส่วนนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาจากการทำประมง		
ธงสัญชาติของเรือ	ชื่อเรือประมง**	หมายเลขการลงทะเบียน, ใบอนุญาต หรือเอกสารของเรือ**
หมายเลขอนุญาตให้สิทธิการทำประมง**	พื้นที่ทำประมง /จับสัตว์น้ำ:	เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง:
(3) กรอกข้อมูลในส่วนนี้สำหรับผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ		
เขตท้องที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ:	ใบอนุญาตสถานที่หรือการอนุมัติสถานที่**	ชื่อและที่อยู่ของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**
(4) กรอกข้อมูลในการรับผลิตภัณฑ์ประมง		
ชื่อผู้รับ ผู้แปรรูป หรือผู้ซื้อ	เบอร์โทรศัพท์: อีเมล:	ที่อยู่บริษัท
สถานที่หรือโรงรับสินค้า/เรือรับสินค้า	วันที่จอดเทียบท่าหรือขึ้นฝั่ง / การถ่ายเทสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง	ท่าจอดเรือหรือสถานที่จัดส่งสินค้า
ชนิดของสัตว์น้ำ (รหัสตัวอักษร ASFIS 3 หลัก)	น้ำหนักสัตว์น้ำที่ขึ้นฝั่ง/ที่จอดจอดเทียบเรือหรือจุดจัดส่ง	รูปแบบผลิตภัณฑ์
1. _____	1. _____ ()ปอนด์ หรือ () กก.	1. _____
2. _____		_____

3.	2. _____ () ปอนด์ หรือ () กก.	2.
4.	3. _____ () ปอนด์ หรือ () กก.	3.
5.	4. _____ () ปอนด์ หรือ () กก.	4.
	5. _____ () ปอนด์ หรือ () กก.	5.

*หมายเหตุ:

ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ใช้ระบุที่มาของสัตว์น้ำที่จับมาจากผู้จับปลาหรือผู้รับที่ทำเทียบเรือหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

**ไม่จำเป็นหากการกรอกข้อมูลในรับรองการจับปลาแบบรวมสำหรับเรือและสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก

คำแนะนำสำหรับการบันทึกกิจกรรมการประมงอิงตามรูปแบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำ

ส่วนที่ 1. หากเกี่ยวข้อง ให้บันทึกหมายเลขเอกสารการจับปลาหรือการประมงที่กำหนดมาให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจไม่ได้กำหนดตัวชี้บ่งหมายเลขความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารให้กับกิจกรรมการจับสัตว์น้ำในแต่ละครั้งหรือทุกครั้ง หรือบันทึกการจับสัตว์น้ำแต่ละครั้งในใบรับรองที่มีหมายเลขกำหนดเฉพาะ

ในกรณีเช่นนี้ผู้ซื้อหรือผู้รับอาจกำหนดหมายเลขเอกสารเพื่อระบุกิจกรรมการจับสัตว์น้ำในแต่ละครั้ง

ด้วยเหตุนี้ที่จตุรบรรพ

เมื่อเรือแต่ละลำจอดเทียบท่าการบันทึกที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้อย่างง่ายดายอาจมาจากการนำสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือขนาดเล็กหลาย ๆ ลำมารวมกัน หรือนำการส่งมอบขนาดเล็กจากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงงานแปรรูปมารวมกัน

ให้ระบุว่าสัตว์น้ำถูกผลิตขึ้นมาจากการประมงหรือสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 หรือ 3 ตามสภาพเงื่อนไขที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ 2. สำหรับการจับสัตว์น้ำแบบทำประมง ให้บันทึกประเทศที่ออกใบอนุญาตเรือประมงให้ติดธงสัญชาตินั้น

หรือภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายของประเทศที่ดูแลการทำประมงในน่านน้ำนั้นๆ ให้ระบุชื่อของเรือ หมายเลขการลงทะเบียน

หรือหมายเลขเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจสำหรับเรือ และหมายเลขการอนุญาตให้ทำการประมงของเรือ หากเกี่ยวข้อง

หากผู้รับสินค้าหรือผู้แปรรูปได้กรอกเอกสารการจับปลาแบบรวม (บันทึกที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือขนาดเล็กหลาย ๆ

ลำมารวมกันหรือบันทึกการส่งมอบขนาดเล็กจากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงงานแปรรูปมารวมกัน)

ชื่อเรือและหมายเลขการลงทะเบียน/การอนุญาตก็ไม่จำเป็นต้องมี แต่จะต้องระบุสัญชาติของธง

พื้นที่จับสัตว์น้ำและเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมง ต้องระบุไว้ทั้งสำหรับใบรับรองแบบแยกรายการ หรือใบรับรองการจับปลาแบบรวม การบันทึกข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้ำและเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการประมงเป็นไปตามข้อกำหนดการแจ้งรายงานของท้องถิ่น ถ้ากฎหมายของท้องถิ่นไม่ได้บังคับให้ต้องมีให้ใช้รหัสพื้นที่การทำประมงและเครื่องมือทำการประมงของ FAO

ส่วนที่ 3. สำหรับสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือฟาร์ม

ให้บันทึกชื่อประเทศที่อนุมัติให้สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดำเนินการได้ภายใต้เขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้น

หากเกี่ยวข้องให้ระบุชื่อขอสถานที่ หมายเลขการลงทะเบียน หรือหมายเลขใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจสำหรับการดำเนินการ

หากผู้รับสินค้าหรือผู้แปรรูปได้กรอกเอกสารการจับปลาแบบรวม(บันทึกที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือขนาดเล็กหลาย ๆ

ลำมารวมกันหรือบันทึกการส่งมอบขนาดเล็กจากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงงานแปรรูปมารวมกัน)

ชื่อสถานที่และหมายเลขใบอนุญาตก็ไม่จำเป็นต้องมี แต่จะต้องระบุเขตท้องที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว

ส่วนที่ 4. ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้สำหรับจุดเทียบท่า/การส่งมอบสินค้าของสัตว์น้ำที่จับจากการทำประมง (Wild-capture) และการเพาะเลี้ยง (Aquaculture) ไม่ว่าจะรายงานในแบบแยกรายการหรือแบบรวมก็ตาม ผู้รับสินค้า ผู้ซื้อ หรือผู้แปรรูปต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สถานที่ตั้งของสถานที่รับสินค้า วันที่จอดเทียบท่าหรือขึ้นฝั่ง / การถ่ายเทสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง (เรือ) หรือการส่งมอบ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) และท่าเรือหรือสถานที่จัดส่ง (สถานที่ตั้งบนพื้นดิน) หรือละติจูดและลองจิจูด (การถ่ายสินค้าในทะเล) สำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิดที่ได้รับ ให้บันทึกชื่อสามัญและชื่อรหัสตัวอักษร ASFIS 3 หลัก นำหนักของสายพันธุ์แต่ละชนิดที่ได้รับ ระบุหน่วยวัดของน้ำหนักและรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามที่จัดส่ง (เช่น แบบน้ำหนักทั้งตัว, แบบไม่มีหัวและลำไส้)

**รูปแบบใบรับรองการปรับการแปรรูปใหม่ (Reprocessing) เพื่อการสอบย้อนกลับได้ –
การแปรรูปขั้นปฐมภูมิและการแปรรูปขั้นทุติยภูมิ**

() การทำประมง หรือ () การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตัวบ่งชี้เอกสารการจับสัตว์น้ำอ้างอิง*	ชื่อบริษัทที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาจาก		
ชื่อผู้แปรรูป	ที่อยู่ผู้แปรรูป	หมายเลขการอนุมัติของผู้แปรรูป หรือหมายเลขการลงทะเบียน	โทรศัพท์: อีเมล:
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสินค้า	ชื่อทางการตลาดของสินค้า		หมายเลข ASFIS ของผลิตภัณฑ์
น้ำหนักที่รับเข้า [() ปอนด์ หรือ () กก.]	ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์เลือดที่ได้รับ ^a	รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ	
น้ำหนักที่แปรรูปแล้ว [() ปอนด์ หรือ () กก.]	ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์เลือดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ^a	รูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป [() ปอนด์ หรือ () กก.]			
วันที่ทำการผลิต	จำนวนบรรจุภัณฑ์	ประเภทของบรรจุภัณฑ์	

*หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ใช้ระบุที่มาของสัตว์น้ำที่จับมาจากผู้จับสัตว์น้ำ หรือผู้รับสินค้าที่จอดเทียบท่าเรือ และจะต้องแสดงถึงตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือการจอดเทียบท่าเรือ

^aหมายเหตุ: ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์เลือดมาจากผู้แปรรูปโดยอิงตามกฎระเบียบการติดตามและการเก็บบันทึกข้อมูลสินค้าที่ใช้ในแต่ละที่

รูปแบบใบรับรองการถ่ายโอนสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง(Transshipping) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

() การทำประมง หรือ () การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตัวบ่งชี้เอกสารการจับสัตว์น้ำอ้างอิง*

ตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือหรือที่จัดเก็บสำหรับการถ่ายขึ้น/ถ่ายลง

ชื่อของเรือ/ห้องเย็นที่ถ่ายสินค้าลงมา	ตัวชี้บ่งเอกลักษณ์ของเรือที่ถ่ายสินค้าลง (หมายเลขการลงทะเบียน หมายเลขเอกสาร หรือหมายเลขใบอนุญาต)	วันที่ของการถ่ายลง/ถ่ายขึ้น
ชื่อของเรือ/ห้องเย็นที่ถ่ายสินค้าขึ้น	ตัวชี้บ่งเอกลักษณ์ของเรือที่รับสินค้า (หมายเลขการลงทะเบียน หมายเลขเอกสาร หรือหมายเลขใบอนุญาต)	
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสินค้า	ชื่อทางการตลาดของสินค้า	หมายเลข ASFIS ของผลิตภัณฑ์
น้ำหนักที่มีการถ่ายโอนระหว่างเรือ [() ปอนด์ หรือ () กก.]	ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ล็อตที่มีการถ่ายโอนระหว่างเรือ ^a	รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายโอนระหว่างเรือ
วันที่ทำการผลิต	จำนวนบรรจุภัณฑ์	ประเภทของบรรจุภัณฑ์

*หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารที่ใช้ระบุที่มาของสัตว์น้ำที่จับมาจากผู้จับสัตว์น้ำ หรือผู้รับสินค้าที่จอดเทียบท่าเรือ และจะต้องแสดงถึงตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือการจอดเทียบท่าเรือ

^aหมายเหตุ: ตัวชี้บ่งเอกลักษณ์ล็อตมาจากผู้จัดส่งโดยอิงตามกฎระเบียบการติดตามและการเก็บบันทึกข้อมูลคลังสินค้าที่ใช้ในแต่ละที่